

นวัตกรรมแห่งการเกษตรไทย



ในรอบปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้มีความก้าวหน้า ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ด้วยความมุ่งมั่นหวังให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรไทยมีการดำเนินชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ ความแร้นแค้น และภาวะหนี้สิน พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ภายใต้กรอบนโยบายที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเกษตร และวางแผนการดำเนินงานเป็นรูปธรรม

สิ่งสำคัญด้านการเกษตรกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกรคือการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบอาชีพ โดยการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นศูนย์



การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับภาคการเกษตร โดยเฉพาะ รวมทั้งได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ จนสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐในการกำหนดแนวทางการประกันความเสี่ยงของราคาและผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งได้มีการยกย่องพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนา ช่วยในเรื่องการสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น เมล็ดพันธุ์ ข้าว ปุ๋ยและสวัสดิการ ตลอดจนการจ่ายเงินบำนาญหรือบำนาญให้แก่ชาวนา นอกจากนี้ได้มีการปรับอัตราการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เคยได้รับ อัตราการช่วยเหลือให้เท่ากับ 55% ของต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงด้านอาชีพ เป็นการเพิ่มศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรต่อไป

ในปีที่ ๑๑๕ แห่งการสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้ ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง โดยคำนึงถึงเกษตรกรไทยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนภาคการเกษตรทั่วประเทศ



ตลอดกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางในการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร ด้วยการพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพและตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคทั้งของประเทศไทยและทั่วโลกให้กว้างไกลยิ่งขึ้น